

BẢN TIN SỐ 4 CHÙA LINH SƠN

Chùa Linh Sơn
Beetskoogkade 7
1631 DP OUDENDIJK

Hoorn, ngày 05 tháng 11 năm 2022

Chủ đề: tình hình Chùa Linh Sơn ở Oudendijk.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật Tử,

Gần đây đã có nhiều việc đã xảy ra. Do đó, đây là thời điểm tốt nhất để gửi đến quý vị một bản tin mới. Nếu quý vị nào chưa đọc được ba bản tin trước, quý vị có thể đọc lại những bản tin ấy trên trang web Linh Sơn Tempel: www.linhsonholland.nl.

Phiên Tòa Gấp vào thứ hai, ngày 26 tháng 9 vừa qua.

Như quý vị đã đọc được ở bản tin số 3, các thay đổi đơn phương về việc đăng ký ở Phòng Thương Mại đã được quay lại như cũ, do đó Ban Chấp Hành Chùa đã được đăng ký lại một cách chính xác. Sau đó thành phần của Ban Chấp Hành đã được thay đổi. Ngày 11 tháng 8, Ban Chấp Hành mới của Chùa đã yêu cầu ông thủ quỹ cũ ông Lâm/Minh Từ bàn giao lại chìa khóa và hành chánh của Chùa và đồng thời bàn giao Chùa lại ở hiện trạng y như lúc Thầy Thích Trí Thoát để lại vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thật đáng tiếc thay, câu trả lời của ông thủ quỹ cũ phủ định, vì vậy Ban Chấp Hành mới không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc kiện ông thủ quỹ cũ theo thủ tục ra Tòa Gấp để lấy lại chìa khóa Chùa và để có thể vào Chùa được. Các thủ tục kiện cáo ra Tòa này đã diễn ra vào thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại tòa Án ở Alkmaar. Quý Phật Tử có thể đọc toàn bộ Phán Quyết của Tòa trên trang web Linh Sơn Tempel: www.linhsonholland.nl/vonnis-10-10-2022.pdf .

Tóm tắt quá trình Kiện Cáo Gấp:

Đúng 9 giờ 30 sáng, Thẩm Phán của Tòa Án mở phiên điều trần, mô tả ngắn gọn tình hình. Ngay sau đó, luật sư của Chùa bắt đầu công việc của ông ấy. Luật Sư đã bác bỏ tất cả các lập luận của bên ông Lâm/Minh Từ trong khoảng 30 phút. Luật Sư đưa ra những nhận xét như sau:

- Bên ông Lâm/Minh Từ đã cung cấp một bản báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính, nói rằng chưa thể đưa ra kết luận vì nó chưa được bàn thảo qua lại với Ban Chấp Hành mới của Chùa và Ban Chấp Hành mới đã từ chối trả lời báo cáo của họ. Trước khi ra Tòa Ban Chấp Hành mới thật sự đã không nhận được thông báo về bản báo cáo này cho nên không thể đưa ra phản hồi được.

- Sau đó luật sư của Chùa đã cho mọi người thấy rằng cựu thủ quỹ đã chuyển 60.000 euro từ tài khoản Chùa sang tài khoản cá nhân của ông ta, điều này đã trái với các điều khoản của hiệp hội mà khi thành lập Chùa đã ký kết. Cựu thủ quỹ thừa nhận rằng ông đã làm như vậy "để đảm bảo tiền của Tam Bảo".
- Luật sư của thủ quỹ cũ đã lập luận trong việc bào chữa, cô ta cho rằng không cần thiết phải giao chìa khóa Chùa lại cho Ban Chấp Hành mới, bởi vì Chùa luôn mở cửa (24-7) cho tất cả mọi người và cho rằng thủ quỹ cũ đã chưa bao giờ không cho Ban Chấp Hành vào Chùa. Luật sư của Chùa đã bác bỏ điều này một cách dễ dàng bằng cách đưa một lá thư từ luật sư trước đây của ông Lâm/Minh Từ gửi đến đương kim thủ quỹ là ông Frank Visser, đề ngày 29 tháng 4 năm 2022. Trích dẫn từ bức thư này: "Ban Trị Sự đã quyết định (theo đa số) rằng. Ông (Frank Visser) và cả thân chủ của ông (Thầy Thích Trí Thoát) ngay lập tức không được phép đến Chùa (...). Tôi yêu cầu ông xác nhận với tôi rằng trong vòng 48 giờ sau khi tôi gửi thư này đến ông, ông sẽ tuân thủ theo thông báo này (...). Nếu ông không tuân thủ điều này, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay mặt thân chủ của tôi (ông Lâm) bắt đầu các thủ tục kiện ông ra Tòa Gấp. Hơn nữa, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ báo cáo với cảnh sát về hành vi xâm phạm của ông."

Sau đó luật sư của thủ quỹ cũ/ông Lâm/Minh Từ nói những điều sau đây:

1. "Đại chúng có thể đến Chùa ở mọi lúc - kể cả Ban Chấp Hành của Hội và cả ông Đỗ (Thầy Thích Trí Thoát) là chủ tịch nữa. Hội Đồng Quản Trị của ông Lâm sẽ không thấy cần thiết trong việc giao chìa khóa của Chùa lại cho bên đối lập vì cửa Chùa luôn mở rộng."

Điều này hoàn toàn không đúng sự thật, nó đã được bác bỏ bởi luật sư của Chùa ở phần trên.

2. "Sự yêu cầu ông Lâm phải giao chìa khóa chiếc xe tải lại, phải nên bị từ chối, bởi vì chiếc xe tải này không thuộc sở hữu của Chùa."

Chiếc xe tải chắc chắn là sở hữu của Chùa vì khi Thẩm Phán hỏi luật sư của ông Lâm/thủ quỹ cũ vậy chiếc xe tải thuộc về ai, thì cô ấy không có câu trả lời.

Sau khi Thẩm Phán đã nghe cả hai bên nói, phiên Tòa được tạm hoãn một khoảng khắc ngắn, để cả hai bên có thể cân nhắc và có lẽ có thể thực hiện các thỏa thuận để hòa giải, không cần thiết Tòa phải đưa ra phán quyết. Ban Chấp Hành mới của Chùa đồng ý nói chuyện với bên ông Lâm/Minh Từ với điều kiện bên ông ta phải giao chìa khóa Chùa, chìa khóa xe tải lại và phải sử dụng ngôn ngữ đối với Thầy Thích Trí Thoát một cách có văn hoá và sự tôn trọng. Các điều kiện này không được bên ông Lâm/Minh Từ chấp thuận, do đó việc nói chuyện để hòa giải không phải là một lựa chọn ổn thỏa. Thẩm Phán sau đó đã kết thúc Phiên Tòa với nhận xét rằng ông ta sẽ đưa ra Phán Quyết vào thứ hai, ngày 10 tháng 10.

Ngày 10 tháng 10 đã trôi qua và bản Phán Quyết đã được đưa ra. Quan Tòa cho rằng tất cả các đòi hỏi của Ban Chấp Hành mới đều được Tòa cho là hợp lý. Bên ông Lâm/Minh Từ được lệnh phải giao chìa khóa Chùa và xe tải lại. Ông Lâm/Minh Từ đã gây ra quá nhiều rắc rối cho nên bị cấm vào Chùa trừ khi có sự cho phép của Ban Chấp Hành mới được đến Chùa. Tòa phán ông ta cũng phải trả các chi phí về pháp lý. Tất cả yêu cầu phản tố của ông Lâm/Minh Từ đã bị bác bỏ.

Tình hình tài chính

Vài ngày trước phiên tòa, Ban Chấp Hành mới đã có quyền truy cập vào tài khoản ING của Chùa. Ban Chấp Hành đã xác nhận rằng trong tài khoản của Chùa chỉ còn lại có vài nghìn euro mà thôi. Thực tế là cựu thủ quỹ/ông Lâm/Minh Từ đã chuyển 63.000 euro vào tài khoản cá nhân của ông ta và bên cạnh đó đã có hơn 20.000 euro do ông ta đã thanh toán bất hợp pháp kể từ ngày 29 tháng 3 vừa

qua. Thật sự thì không có một đồng euro nào của tiền thu nhập được gửi vào tài khoản của Chùa trong suốt thời gian qua. Do đó, Ban Chấp Hành Chùa đang nỗ lực sắp xếp phần tài chính lại cho trật tự và đòi lại các khoản tiền đã sử dụng một cách bất hợp pháp.

Hai tuần trước đây ông Lâm/Minh Từ đã hoàn trả lại số tiền 63.000 mà chúng tôi đã đề cập ở phần trên rồi.

Sự tái tạo phòng của Thầy Thích Trí Thoát.

Ngày 20 tháng 10 vừa qua, ông Lâm/Minh Từ đã đưa lên một đoạn videoclip trên mạng xã hội, ông ta nhờ một cô đọc nội dung lên đó. Ông ta sợ Ban Chấp Hành mới (cụ thể hơn là vợ chồng Diệu Thành và Frank) muốn phá nhà vệ sinh trên lầu "vì do sự tức giận và lòng ích kỷ". Thực tế thì ông Lâm/Minh Từ không có quyền mở cửa và sửa sang lại phòng của Thầy Thích Trí Thoát khi chưa được sự cho phép của Ban Chấp Hành Chùa. Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Minh Từ yêu cầu Frank Visser giao chìa khóa phòng của Thầy Thích Trí Thoát cho ông ta. Frank Visser đã từ chối việc này và ngay lập tức đã thông báo bằng văn bản gửi bảo đảm đến cho ông ta biết rằng ông ta không có quyền mở cửa phòng của Thầy và nếu ông ta vẫn tiếp tục làm ông ta sẽ vi phạm luật. Ông Lâm/Minh Từ đã không quan tâm gì đến sự cảnh cáo này của Frank, ông ta vẫn cạy cửa phòng bằng cách tháo gỡ bản lề của phòng, do vậy ông ta đã vi phạm tội xâm phạm cá nhân. Ông ta không những chỉ mở cửa phòng của Thầy mà còn sửa sang lại căn phòng. Do vậy quyền riêng tư của Thầy đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Điều này tất nhiên không thể chấp nhận được. Ông Lâm/Minh Từ cho biết lý do sửa phòng là do Sư Cô Đồng Thiện đã bị trượt chân từ cầu thang xuống và gãy xương mông, vì cầu thang "hẹp và trơn trượt". Chúng tôi đã hỏi Sư Cô Đồng Thiện và nhờ cô cho biết chính xác việc đã xảy ra như thế nào, quý vị có thể đọc lời tường thuật của cô Đồng Thiện dưới đây:

"Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu tiên Đồng Thiện kính lời thăm toàn thể quý Phật Tử Chùa Hà Lan. Thời gian vừa qua Đồng Thiện có nghe Minh Từ và một số Phật Tử bàn về vấn đề Đồng Thiện bị trượt chân cầu thang. Đồng Thiện xin phép được tường thuật lại cho quý phật tử rõ. Vào năm 2018 Đồng Thiện có qua Chùa Hà Lan ở một thời gian, có lần Đồng Thiện đi xuống cầu thang sơ ý nên bị trượt chân, phần mông bị đau. Đồng Thiện có nhờ Đồng Thắng chở đi bác sĩ gia đình khám, kết quả không bị nghiêm trọng, không bị ảnh hưởng đến xương, bác sĩ cho thuốc uống và một tuần sau đó đã khỏe lại nhiều, đây hoàn toàn là sự thật, kính mong quý phật tử hoan hỷ Adidaphat".

Một lúc sau, cô ấy nói thêm:

"Minh Từ nói Đồng Thiện bị gãy xương bằng bó là không đúng sự thật. Đồng Thiện muốn đính chính về chuyện này adidaphat."

Ngoài ra, ở tầng trệt còn có một phòng ngủ lớn, nên nếu có Phật Tử nào trong Chùa đi lại khó khăn thì cũng có thể ngủ ở phòng này. Như vậy đã quá rõ ràng ông Lâm/Minh Từ đã tạo ra câu chuyện trên để sửa sang lại phòng của Thầy, thật là một sự dối trá. Hơn nữa, ông đã được luật sư của Chùa thông báo bằng văn bản rằng nếu ông ấy sửa sang lại căn phòng của Thầy Thích Trí Thoát thì việc cải tạo này sẽ được hoàn lại với chi phí mà chính ông ta phải thánh toán. Ban Chấp Hành Chùa gần đây đã quyết định rằng điều này Minh Từ sẽ phải chịu trách nhiệm. Thủ quỹ cũ/ông Lâm/Minh Từ sẽ phải khôi phục lại căn phòng, trả lại trạng thái ban đầu cho phòng Thầy.



Mở cửa Chùa lại.

Mặc dù Ban Chấp Hành Chùa đã nhận được chìa khóa của Chùa lại vào ngày 11 tháng 10, nhưng rất tiếc Ban Chấp Hành đã không thể mở cửa Chùa vào Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 được. Nhưng từ chủ nhật ngày 23 tháng 10 trở đi, Chùa sẽ mở cửa trở lại vào mỗi chủ nhật. Giờ mở cửa từ 10:00 giờ sáng đến 15:00 giờ chiều. Rất tiếc Thầy Thích Trí Thoát không thể tham dự vì đang bận những việc Phật sự khác, nhưng Thầy sẽ đến Hòa Lan vào ngày 14 tháng 11 tới đây để chính thức mở lại ngôi Chùa từ ngày 20 tháng 11 trở đi. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong sự bình an ở Chùa. Mọi người sẽ được chào đón, miễn sao mọi người chúng ta đều tuân thủ cách cư xử lễ phép và đầy sự tôn trọng lẫn nhau. (Chỉ thủ quỹ cũ/ông Lâm/Minh Từ, phải xin phép Ban Chấp Hành trước khi vào sân Chùa.)

Lần này là một bản tin dài, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là quý Phật Tử phải được thông báo một cách khách quan nhất. Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ info@linhsonholland.nl. Quý Phật Tử cũng có thể theo dõi trang web www.linhsonholland.nl để xem cập nhật trong tương lai. Nếu có những tiến triển mới, chúng tôi sẽ thông tin lại cho quý Phật Tử qua những bản tin tiếp theo.

Chúng tôi cảm ơn sự cảm thông của quý Phật Tử.

Trân trọng,



Frank Visser

Thành viên Ban Tổ chức Chùa Linh Sơn.